
sþ. 483. Fyrirspurn [253. mál]
til menntamálaráðherra um norsku- og sænskunám í grunnskóla og framhaldsskóla.

Frá Guðrúnu J. Halldórsdóttur.

1. Eru á döfinni aðgerðir til að bæta aðstöðu þess ört vaxandi fjölda nemenda sem kýs að
læra sænsku eða norsku í stað dönsku í grunnskóla og framhaldsskóla?

2. Hvenær er þess að vænta að nemendur fái þann bókakost sem þeir þurfa til námsins?


